

ประกาศแจ้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามคำนิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ของท่าน และ/หรือ ของกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลอื่นใด (“เจ้าของข้อมูล”) จากท่านซึ่งเป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง ผู้ติดต่องาน ผู้สมัครงาน ผู้ที่เคยปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ (“ผู้ให้ข้อมูล”) ตามที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวไว้อย่างปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ง หลายอย่าง หรือ ทั้งหมด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลอาจยุติการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยการจัดทำหนังสือขอเพิกถอนความยินยอมส่งถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ติดต่อ ดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

เลขที่ 3195/17-29 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-407-4000

data.privacy.office@exxonmobil.com

โดย บริษัทฯ ขอเรียนว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตามฐานโดยชอบกฎหมายอื่นที่นอกเหนือจากความยินยอม

ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ด้วยหนังสือฉบับนี้ท่านขอให้คำรับรองและรับประกันดังนี้:

1. ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่บริษัทฯ และท่านจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

2. ท่านขอให้คำรับรองว่าท่านได้รับความยินยอมต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถให้ฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บ รวบรวม เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้บริหารสูงสุดของผู้ให้ข้อมูลแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ โดยผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าของข้อมูลสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Statement) และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.esso.co.th

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล

ข้อที่	วัตถุประสงค์
(1)	เพื่อการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การทำธุรกรรม และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและประสานงานดังกล่าว
(2)	เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของบริษัทฯ YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของ บริษัทฯ หรือสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น
(3)	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
(4)	เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน
(5)	เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบคุณสมบัติ/ประวัติรูปแบบอื่น ๆ และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับบริษัทฯ
(6)	เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการอินสทิทิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือการใด ๆ ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย
(7)	เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ และ/หรือ ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
(8)	เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าร่วม
(9)	เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใส และความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
(10)	เพื่อรับสมัครหรือพิจารณาให้เข้าร่วมงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม

ข้อที่	วัตถุประสงค์
	<p>ลุ่มรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น</p>
(11)	<p>เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ คลังน้ำมัน ร้านค้าและสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ และสถานที่อื่นใดที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองหรือดำเนินการอยู่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัทฯ และผู้ที่เข้ามาในบริเวณอาคาร สถานที่ คลังน้ำมัน ร้านค้าและสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ และสถานที่อื่นใดดังกล่าวข้างต้น ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)</p>
(12)	<p>เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย</p>
(13)	<p>เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กฤษฎีการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ ฯลฯ รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กฤษฎีการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมที่ดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
(14)	<p>เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร</p>
(15)	<p>เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน</p>
(16)	<p>เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ (ข) เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ บริษัทฯ ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน (ค) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับ การตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เป็นต้น (ง) เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ การดำเนินการตามกระบวนการภายในของ บริษัทฯ (จ) เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ

ข้อที่	วัตถุประสงค์
	(จ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
(17)	เพื่อการพิจารณานุมัติคำขอซื้อสินค้า และ/หรือ ใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เพื่อการพิจารณา การจัดทำ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว เช่น การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(18)	เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ บริษัทฯ รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน
(19)	เพื่อให้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(20)	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด ที่เกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของพนักงานปัจจุบัน ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เคยเป็นพนักงาน หรือเคยปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บริษัทฯ และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
(21)	<p>เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ สำหรับลูกค้า และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประมวลผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน และอนุญาตการเข้าใช้งาน ผ่านแพลตฟอร์มการประมวลผลของฝ่ายจัดซื้อเพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ - การประเมินการประมวล การทำสัญญา การเก็บและดูแลเอกสารของลูกค้า - การตรวจสอบคุณสมบัติ ของลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง - การระบุตัวตนเพื่อเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต สำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้งานและบริการจัดการ [Site] - การวิเคราะห์และทำข้อมูลสถิติ - การจัดทำสัญญาเพื่อรักษาข้อมูลความลับ